



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐชูดาน	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวันที่	๕ กันยายน ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	นายกรัฐมนตรีชูดานคนใหม่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลผสมสำเร็จหวังปฏิรูปการเมืองภายในให้สำเร็จในช่วงเปลี่ยนผ่าน		

นายอับดุลเลาะห์ ฮัมดุก นายกรัฐมนตรีชูดานคนใหม่ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มประชาชนปฏิรูปและกองทัพชูดานให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงเปลี่ยนผ่าน อันถือเป็นฉันทานุมัติร่วมกันระหว่างกองทัพปฏิวัติและจากพลเรือนชูดานทั่วประเทศ หลังกองทัพชูดานได้กระทำการก่อรัฐประหารโค่นล้มระบอบประธานาธิบดีอุมร์ บาซีร์ จนนำไปสู่การเรียกร้องชุมนุมของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อกดดันให้กองทัพส่งมอบอำนาจให้ประชาชนและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง โดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจากฝ่ายพลเรือน

นายอับดุลเลาะห์ ฮัมดุก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชูดานช่วงเปลี่ยนผ่าน และให้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีชูดานได้จัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างทหารและพลเรือนให้มีวาระ ๓ ปี เพื่อปฏิรูปการเมืองก่อนจัดการเลือกตั้งทั่วไป

รัฐบาลของนายอับดุลเลาะห์ ฮัมดุก ประกอบด้วย รัฐมนตรี ๒๐ ตำแหน่ง มีสตรีดำรงตำแหน่งสำคัญใน ๔ กระทรวง ในจำนวนนี้มีชื่อของนางอัสมาอ์ อับดุลเลาะห์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เช่น พันเอกญามาล อุมร์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอิตรีส ดัฟอูลเลาะห์ ซึ่งมีบาร์มีและเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชูดานคนใหม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และได้แถลงถึงการลดลำดับความสำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนคือ การเจรจาสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในประเทศและจะเร่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย สัดส่วนของฝ่ายกองทัพและฝ่ายรัฐบาล เพื่อก่อตั้งกองกำลังสันติภาพขึ้น หลังทุกฝ่ายเห็นพ้องกันตามข้อตกลงการแบ่งสรรอำนาจบริหารประเทศระหว่างทหารและพลเรือน

อนึ่ง นายอับดุลเลาะห์ ฮัมดุก เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และมีอำนาจในการบริหารประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๓๙ เดือน หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นทันที

ที่มาของข่าว :	https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/5/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
วันที่พิมพ์ :	๕ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชชาติ พุฒเพ็ง	นักวิเคราะห์สันติภาพ
กลุ่มงาน	ภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/๖๒ ๗/๖๒
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ